





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, hfocuse, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เผยถึงความคืบหน้านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ว่า ในวันที่ 26 ส.ค. 2567 จะมีการ Kick Off โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ กรุงเทพฯ “30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ โดยจะเป็นจังหวัดนำร่องที่ 46 ตามนโยบาย หลังได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความพร้อมที่จะให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประชาชน สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/ ประจำตามสิทธิของตน และยังสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการนวัตกรรม 7 แห่ง ประมาณ 1,500 แห่ง โดยสังเกตตราสัญลักษณ์ที่จะมีการเปิดตัว ได้แก่ ร้านยาคุณภาพ คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น และคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดความแออัดได้อีก ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 26 ส.ค. นี้ ทั้งบริการการแพทย์ทางไกล เจาะเลือดที่บ้าน รถรับส่งผู้ป่วย รถทันตกรรมเคลื่อนที่ และตู้телеเมดิคัลดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เป็นต้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>เตือนโรค-ภัยที่มากับน้ำท่วม</p> <p>สื่อนำเสนอ : นพส. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, INN, newtv, ch3plus, thebetter)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า หลายพื้นที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง พร้อมเตือน 4 กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง คือ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 3.กลุ่มโรคติดเชื้อ และ 4.กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ แมลง หรือสัตว์มีพิษกัดต่อย ไฟฟ้าดูด และการจมน้ำ ทั้งนี้ สามารถป้องกันและดูแลตัวเองได้ คือ ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำท่วมขัง อย่าปล่อยเด็กลงเล่นน้ำ ล้างมือ ล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อย ๆ รับประทานอาหารปรุงสุก หลีกเลี่ยงเดินเท้าเปล่าลุยน้ำ ทาโลชั่นกันยุง หากถูกสัตว์มีพิษกัด ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>	
<p>การบริหารจัดการงบฯ สธ.</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocuse</p> <p>- ตามที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. มอบนโยบายผู้บริหาร สธ. เตรียมหาเงินนอกงบประมาณช่วยบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ของ สธ. ไม่พึ่งพากรัฐอย่างเดียว นั้น นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยว่า ได้กำชับให้แต่ละ รพ. ทบทวนแผนเงินบำรุงประจำปี เพื่อให้ นพ.สสจ. พิจารณาและอนุมัติ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ กำกับตรวจสอบ รพ.ไหนที่ติดลบก็ต้องไปตามดูว่ารายรับรายจ่ายเป็นอย่างไร และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนกรณีข้อมูล รพ.ขาดสภาพคล่องวิกฤตสีแดง 24 แห่ง ได้ให้ผู้ตรวจฯ ไปตรวจสอบตัวเลขก่อน เพราะบางที่ตัวเลขไม่ตรงกัน ตอนนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจไปตรวจสอบในเขตรพ.ของตนเองที่ติดลบ ซึ่งต้องรอดูข้อมูลอีกครั้ง</p>	
<p>ฟ้าทะลายโจร</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, hfocuse, news1live)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานสรุปแจ้งต่อที่ประชุมว่า 1. ยกเลิกแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย รักษาโรคโควิด 19 ฉบับวันที่ 5 มิ.ย. 67 ปรับใช้ตามแนวทางฉบับวันที่ 18 เม.ย. 66 คืน ฟ้ำทะลายโจร รักษาโควิดตามเดิม 2. ขอให้ รศ.นพ. ภิรมย์ มุตสิกพันธุ์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เป็นผู้คัดสรร กกก.ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่แทนผู้ที่ลาออกไปทั้งหมด โดยเว็บไซต์ของกรมการแพทย์ ได้โพสต์เผยแพร่แนวเวชปฏิบัติฉบับปรับปรุง ดังนี้</p> <p>- อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต สรุปความว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ฟ้ำทะลายโจรได้กลับคืนสู่แนวเวชปฏิบัติสำหรับโรคโควิด 19 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 27 เมื่อ 18 เม.ย. 2566 ใน รพ.ทั่วประเทศแล้ว หลังจากที่ผู้ป่วยเสียโอกาสในการได้รับยาฟ้ำทะลายโจรที่หายไปจากเวชปฏิบัตินานถึง 58 วัน ดังนั้น นับตั้งแต่เช้าวันที่ 3 ส.ค. 67 ผู้ป่วยทุกคนสามารถทวงสิทธิของตัวเองในการได้รับยาฟ้ำทะลายโจรที่ต้องเริ่มยาเร็วที่สุดหลังการติดเชื้อโควิด 19 ในโอกาสนี้จึงต้องขอขอบคุณ รมว.สธ. ผู้ช่วยรมต.ประจำ สธ. และปลัด สธ. รวมถึงอธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย อันเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้</p>	
<p>ทลายโรงงานยาแก้ไอปลอม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ejan, mcot, INN, ch7, sonthitalk, workpointtoday, TNN, postjung, brighttv, ch3plus)</p> <p>- ตำรวจ บก.ปคม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. และ สสจ.สมุทรสาคร เข้าบุกทลายโรงงานยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ 3 จุดใน จ.สมุทรสาคร ยึดของกลาง 45,600 ขวด พร้อมวัตถุติด อุปกรณ์การผลิต และบรรจุภัณฑ์ มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จาก เบื้องต้นพบส่งขายใน จ.ปทุมธานี และ จ.นนทบุรี เตรียมออกหมายเรียกเจ้าของโรงงานดำเนินคดี</p>	
<p>อาหารเสริมผสมซิลเดนาฟิล</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thainews</p> <p>- อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซูส พลัส ขายผ่านร้านค้าออนไลน์ "Ruk Fin Fin" ผลิตโดยบริษัท อมตะไลฟ์ พลัส จำกัด พบว่ามีส่วนผสมสารซิลเดนาฟิล (Sildenafil) เป็นยาควบคุมพิเศษใช้ในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีผลข้างเคียงหลายอย่าง รายที่ได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว</p>	
<p>ความเห็นต่อกฎหมายแยกตัวออกจาก ก.พ.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายรัชกี สารีระ” เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข เผย ทางชมรมฯ เห็นด้วยกับกฎหมายแยกตัวออกจาก ก.พ. แต่ที่ผ่านมามาการดำเนินการยังเกิดปัญหา บางครั้งเข้าสู่กระบวนการแต่ตกไป จึงคาดหวังว่าครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมาย และสายงานที่เกิดขึ้นใหม่-การบริหารจัดการ-สัดส่วนคณะกรรมการ ควรมีสัดส่วนเท่าเทียมกันทุกวิชาชีพ นอกจากนี้ มองว่าการแยกตัวจะไม่กระทบข้าราชการรพ.สต.ในท้องถิ่น เพราะเรื่องสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าชัดเจนกว่า สธ. และการแยกตัวดังกล่าวไม่ชัดเจนว่า รพ.สต.จะได้ประโยชน์อะไร ย้ำควรดูแลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทั้งเรื่องกำลังคน งบประมาณ สวัสดิการและขวัญกำลังใจ เพื่อไม่ให้บุคลากรไหลออกจากระบบ</p>	
<p>บทความกัญชา</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ทอล์กออฟเดอะทาวน์</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงประเด็น หนังสือเปิดผนึกถึง ป.ป.ส. และรมว.สธ. จากเครือข่ายวิชาการทางการแพทย์ ด้านกัญชา และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ระบุถึงข้อมูลที่ สธ.เสนอนั้นคลาดเคลื่อน และจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากกัญชาสูงอย่างผิดปกติ ในปี 2565-2566 และค่าบริการที่เรียกเก็บจาก สปสช. มูลค่าสูงเกินจริง รวมถึงการยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากกัญชาอาจสูงกว่าความเป็นจริง โดยใช้คำถามและคำบอกเล่าของผู้ป่วย แต่ไม่ได้ยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น และแท้จริงความรุนแรงไม่ได้มาก อยู่ รพ. เพียง 1 คิน โดยเฉลี่ย อีกทั้งหลักฐานในกรณีที่มีอาการทางจิต คลุ้มคลั่ง ที่พิสูจน์ว่าเกิดจากกัญชานั้นคลุมเครือ ทั้งนี้ มีข้อเสนอใหม่จากร่างประกาศ สธ. คือ ต้องหยุดการลือสเปกให้กลุ่มทุนผูกขาด ต้องคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติตามกฎหมาย และประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้เฉพาะ "การลงโทษ" ผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องเปิดเสรีทางการแพทย์ทุกสาขาอาชีพ</p>	
<p>แนะวิธีเก็บประสิ่ฟัน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมอนามัย ย้ำการเก็บแปรงสีฟันมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกแปรงฟัน เพราะหากเก็บไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเกิดการสะสมเชื้อโรคบนขนแปรง จึงแนะนำวิธีเก็บแปรงสีฟันหลังใช้งาน ดังนี้ 1. ล้างแปรงสีฟันให้สะอาดด้วยน้ำธรรมดาหลังการใช้งานทุกครั้ง 2. เก็บแปรงให้อยู่ในลักษณะแนวตั้ง ป้องกันความชื้นไหลลงหัวแปรง 3. เก็บในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 4. ไม่ควรใช้ที่ครอบหัวแปรงป้องกันอับชื้น และ 5. ไม่ให้หัวแปรงสัมผัสกับแปรงสีฟันของคนอื่น เว้นระยะห่างกันประมาณ 1 นิ้ว เพื่อป้องกันการส่งผ่านเชื้อโรค ส่วนการเลือกแปรงสีฟัน ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย โดยมีสัญลักษณ์แปรงติดดาวบนฉลาก เลือกขนาดพอดีกับช่องปาก ด้ามยาวพอเหมาะ ปลายขนแปรงไม่คม ขนแปรงนุ่มหรือนุ่มพิเศษ และเรียบเสมอกัน นอกจากนี้แนะนำให้ไหมขัดฟัน และควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	
<p>ยืนยันข่าวจริง</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันข่าวเรื่อง “รับชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรีผ่านแอปฯ เป๋าตัง” เป็นข้อมูลจริง - สบยช. ยืนยัน กรณีมีการแชร์ข้อมูล “สูบบุหรี่หนักเสี่ยงกระดูกสันหลังเสื่อม” เป็นข้อมูลจริง 	